

Tham mưu, tổng hợp phục vụ lãnh đạo các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành

Chiều 18-10, đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị công tác văn phòng cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của văn phòng cấp ủy các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, thời gian qua, Văn phòng Thành ủy và văn phòng cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố thể hiện được vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy và của toàn Đảng bộ thành phố. Nổi bật, văn phòng cấp ủy các cấp đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương; đặc biệt, tình hình trong và ngoài thành phố để kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện trên các mặt công tác về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Văn phòng Thành ủy và văn phòng cấp ủy các cấp chủ động tham mưu xây

dựng các kế hoạch, nhiệm vụ, quy chế để triển khai ngay sau đại hội đảng bộ

XEM TIẾP TRANG 2

Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố làm việc với Đảng bộ Đại học Đà Nẵng

Ngày 18-10, làm việc với Đảng bộ Đại học Đà Nẵng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, trưởng đoàn khảo sát xây dựng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố, ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Đại học Đà Nẵng trong việc chuẩn bị nội dung góp ý văn kiện và khẳng định, những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục và đào tạo mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Góp ý xây dựng văn kiện đại hội, Đại học Đà Nẵng đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và quan tâm đến tính đặc thù của mô hình đại học 2 cấp; quy hoạch mạng lưới các cơ sở đại học để làm căn cứ pháp lý cho việc thành lập, nâng cấp, sắp xếp lại các



Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.N

đại học, trường đại học, trong đó có việc phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia. Đồng thời, đề nghị Chính

phủ phê duyệt đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn học Quốc gia. Đồng thời, đề nghị Chính

XEM TIẾP TRANG 2

Đặt tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng

Ngày 18-10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương đặt tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975- 29-3-2025), chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố có chủ trương đặt tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố. Tên dự án là Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng, thời gian thực hiện trong năm 2024-2025.

XEM TIẾP TRANG 2

Túy Loan, hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc

Tháng 10-2024, Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương 63 "Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc" năm 2024, trong đó, Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) là đại diện duy nhất của thành phố Đà Nẵng nhận danh hiệu này. Đây là niềm vinh dự, cũng là động lực để các thành viên trong hợp tác xã đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

TRANG 3



Vườn rau thủy canh (Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan) là mô hình điểm, thu hút học sinh, sinh viên, du khách đến học tập, trải nghiệm. Ảnh: N.Q

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÝ TỰ TRỌNG (20-10-1914 - 20-10-2024)

Lý Tự Trọng - Tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo

Đồng chí Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh ngày 20-10-1914, trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, đã góp phần bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước hun đúc ý chí và tinh thần học hỏi, vươn lên tìm con đường cứu nước của đồng chí.

TRANG 2

Liên Chiểu tăng cường hợp tác chuyển đổi số

UBND quận Liên Chiểu vừa hợp tác Viettel Đà Nẵng phát triển chính quyền số, xã hội số và mở rộng điều kiện tiếp cận, khai thác hạ tầng số cho người dân.

TRANG 5

Tiết kiệm năng lượng, hướng đến phát triển xanh và bền vững

Cùng với việc khai thác các nguồn năng lượng mới để đáp ứng nhu cầu về năng lượng, các cơ quan, đơn vị của thành phố tích cực triển khai các biện pháp để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nhằm hướng đến một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và bảo vệ môi trường.



TRANG 3

Khơi nguồn ý tưởng, xây dựng hội viên vững mạnh

Với mục đích khơi dậy tiềm năng và phát huy tinh sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân trong các hoạt động, năm 2024, Hội Nông dân quận Liên Chiểu phát động cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo". Qua đó để xuất nhiều ý tưởng mới, cách làm hay, mang tính thực tiễn cao nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.



TRANG 5

TRONG SỐ NÀY

Shipper Trung Quốc nhọc nhằn mưu sinh

TRANG 6

KHỞI TRANH CÚP QUỐC GIA 2024-2025 Hứa hẹn hấp dẫn

TRANG 6

Tiết kiệm năng lượng, hướng đến phát triển xanh và bền vững

Cùng với việc khai thác các nguồn năng lượng mới để đáp ứng nhu cầu về năng lượng, các cơ quan, đơn vị của thành phố tích cực triển khai các biện pháp để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nhằm hướng đến một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Từ nhu cầu thực tế tại địa phương, năm 2023, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ) đã triển khai nhiệm vụ “Áp dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng” với việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các trung tâm văn hóa, thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng tại một số xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng cho biết, đây là một hệ thống tự động hoạt động, tự động tắt mở bằng cách sử dụng nguồn điện từ tấm pin năng lượng mặt trời hoặc có thể hoạt động theo cài đặt của người dùng. Hệ thống mới lắp đặt sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng và an toàn, người dân không phải tốn thêm bất kỳ chi phí điện nào để thắp sáng vào ban đêm. So với hệ thống đèn cao áp, việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời có chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn. Tuy nhiên, đèn bằng năng lượng mặt trời có chi phí vận hành rất nhỏ (chỉ thay ắc-quy lưu trữ, bảo trì), tuổi thọ trung bình trên 10 năm; như vậy, chi phí của hệ thống đèn năng lượng mặt trời thấp hơn nhiều so với hệ thống đèn cao áp.

Trong khi đó, Sở Giao thông vận tải triển khai thí điểm sử dụng xe chờ người bốn bánh có gắn động cơ điện để vận chuyển khách du lịch trên một số tuyến đường có kết nối điểm du lịch, khu du lịch, khu vui chơi giải trí với tổng số 85 xe. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho 8 tàu cá với 16 tấm pin năng lượng mặt trời để phục vụ trong quá trình



Người dân tập thể dục ban đêm, sử dụng ánh sáng điện năng lượng mặt trời tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước.

Ảnh: TRẦN TRÚC

đánh bắt thủy sản. Theo thống kê đến nay, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn thành phố đạt khoảng 3,69%. Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời toàn thành phố là 81,6MW, đạt 33% kế hoạch đến năm 2025; sản lượng điện mặt trời (tự dùng và phát trên lưới) đóng góp khoảng 3,69% tổng nhu cầu điện toàn thành phố.

Thực hiện “Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị quản trị, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân để có những hành động thiết thực nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể, có 2.113 tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến các biện pháp tiết kiệm điện trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh... Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Nguyễn Văn Trừ cho biết, Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên

phong trong việc phát triển theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh. Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn xem việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cùng với sản xuất và tiêu dùng bền vững là những yếu tố then chốt. Theo đó, thành phố đã ban hành và thực hiện kế hoạch chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030, cùng với Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Các nhiệm vụ này đã được lồng ghép vào quy hoạch và các dự án phát triển của thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Qua đó giúp thành phố thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp về lợi ích của các giải pháp tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và sản xuất xanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

TRẦN TRÚC

NGÀY HỘI DU LỊCH ĐÀ NẴNG 2024

Kết nối thông minh - khơi nguồn đổi mới

Chiều 18-10, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Kết nối thông minh - khơi nguồn đổi mới” với sự tham gia của các diễn giả trong lĩnh vực du lịch thông minh và đổi mới sáng tạo. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện “Ngày hội Du lịch Đà Nẵng năm 2024” diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-10.

Tại tọa đàm, các diễn giả chia sẻ tập trung vào 3 nội dung chính như các xu hướng và giải pháp công nghệ mới; mức độ sẵn sàng của điểm đến, của cộng đồng kinh doanh du lịch trong tiếp cận công nghệ thông minh và cách thức các doanh nghiệp có thể triển khai một cách hiệu quả cho các hoạt động. “Kết nối thông minh” là một trong các giải pháp mang lại những trải nghiệm du lịch tiện ích và hấp dẫn hơn cho du khách, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt

động, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Việc áp dụng công nghệ thông minh cũng như cập nhật những xu hướng mới, ý tưởng sáng tạo, giải pháp thông minh, cách tiếp cận hiệu quả... sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch trong tương lai. Được biết, ngày hội có nhiều hoạt động được tổ chức để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, kết nối; thu hút hơn 300 người mua, người bán từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và hơn 600 doanh nghiệp du lịch trong nước với 80 gian hàng triển lãm.

THU HÀ

330 tổ trưởng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được tập huấn công tác bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 18-10, Ban An toàn giao thông quận Hải Châu phối hợp cùng Công an quận tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho 330 tổ trưởng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn quận năm 2024. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND quận, kiêm Phó trưởng Ban An toàn giao thông Nguyễn Văn Duy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận, kiêm Phó trưởng Ban An toàn giao thông Nguyễn Văn Duy, nhấn mạnh: Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nâng cao nghiệp vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở trên địa bàn quận, một lực lượng mới được thành lập thời gian qua. Trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phát triển, yêu cầu về an toàn và trật tự giao thông đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc điều tiết, phân luồng giao thông vào các giờ cao điểm nhằm tránh ùn tắc, tai nạn giao thông là vô cùng quan trọng. Theo Quyết định số 21 ngày 25-6-2024 của UBND thành phố về số lượng tổ bảo vệ ANTT, số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn thành phố, quận Hải Châu thành lập 333 tổ bảo vệ ANTT với 1.113 thành viên.

Hội nghị hôm nay là cơ hội để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở nắm bắt kiến thức pháp luật mới nhất, cũng như được hướng dẫn về nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát để hỗ trợ lực lượng Công an phường trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc kéo giảm tai nạn giao thông, tiến tới hạn chế tối đa các trường hợp ùn tắc giao thông trên địa bàn quận là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, từ cấp thành phố đến quận, phường và sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ là yếu tố then chốt giúp chúng ta thực hiện được mục tiêu này.

Tại hội nghị, các học viên được quán triệt các chuyên đề theo quy định gồm: Công tác nắm tình hình an ninh, trật tự; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; công tác tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự khi được điều động.

THÀNH LÂN

Xã hội

Túy Loan, hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc

Tháng 10-2024, Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương 63 “Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc” năm 2024, trong đó, Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) là đại diện duy nhất của thành phố Đà Nẵng nhận danh hiệu này. Đây là niềm vinh dự, cũng là động lực để các thành viên trong hợp tác xã đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.



Xã viên HTX thu hoạch sản phẩm tại cánh đồng rau an toàn Túy Loan. Ảnh: N.Q

Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan tiên thân là CLB Trồng rau Túy Loan do Hội Nông dân xã Hòa Phong thành lập năm 2002 với 14 hộ sản xuất trên diện tích khoảng 1ha. Năm 2011, Hội Nông dân phối hợp UBND xã và Liên minh Hợp tác xã thành phố thành lập Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan, hoạt động trên lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ rau an toàn và dịch vụ du lịch tham quan trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn. Sau 13 năm thành lập, hợp tác xã thu hút 40 thành viên tham gia liên kết sản xuất trên diện tích 8ha.

Nhờ chịu khó, cần cù lao động, nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, thu nhập ổn định, điển hình là hộ bà Trần Thị Ánh (SN 1969, xã Hòa Phong). Trước đây, gia đình bà Ánh thuộc diện khó khăn, đông con, chồng làm thợ nề thu nhập bấp bênh. Năm 2011, bà

tham gia hợp tác xã, trồng các loại rau mồng tơi, mướp, cải, bầu, rau má trên cánh đồng Túy Loan. Các loại nông sản được bà bán cho hợp tác xã, mỗi tháng thu nhập từ 5-7 triệu đồng. Với thu nhập ổn định hàng tháng, gia đình bà vươn lên thoát nghèo và có điều kiện chăm lo cho 4 người con học đại học.

Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan cho biết, hợp tác xã giúp người nông dân yên tâm về đầu ra của nông sản, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất và giải quyết việc làm thường xuyên cho 60 lao động tại địa phương. Hàng năm, hợp tác xã cung cấp hơn 500 tấn rau, củ, quả đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các trường học, mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên 65-75 triệu đồng/năm. Cũng nhờ trồng trọt, sản xuất hiệu quả giúp 9 thành viên thoát nghèo,

15 hộ khó khăn vươn lên có mức thu nhập khá.

Theo ông Tân, hợp tác xã thường xuyên phối hợp các chuyên gia tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các thành viên sản xuất các loại nông sản an toàn theo hướng hữu cơ và đạt chuẩn VietGAP. Hiện nay, nông sản tại đây được chứng nhận là sản phẩm OCOP, đạt chuẩn rau ăn lá 3 sao và 4 sao. Ngoài ra, hợp tác xã đầu tư hệ thống trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.000m², trồng cây ăn quả, cây tạo bóng mát và xây dựng nhà đón khách để tổ chức dịch vụ du lịch, tham quan, trải nghiệm nông nghiệp. Hàng năm, vùng rau an toàn Túy Loan thu hút hơn 8.000 học sinh, sinh viên, các tour du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, góp phần quảng bá thương hiệu và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Hợp

tác xã tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao và phát triển hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống nhằm mục tiêu thu hút gấp đôi khách tham quan, trải nghiệm trong những năm tới. Với những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan được các cấp từ Trung ương đến địa phương khen thưởng, nổi bật là bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố năm 2022; nhận cờ thi đua xuất sắc của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2023. “Chúng tôi tự hào lần đầu tiên đoạt được danh hiệu “Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc” do Trung ương Hội Nông dân trao tặng. Đây là vinh dự, cũng là thành quả xứng đáng của toàn thể thành viên hợp tác xã đã nỗ lực, cố gắng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”, ông Tân nói.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiệt cho biết, Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan là một trong những tổ hợp tác nổi bật trên địa bàn thành phố do Hội Nông dân vận động thành lập. Sau 13 năm hoạt động, hợp tác xã thực hiện đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản cung cấp cho thị trường thành phố. Đặc biệt, mô hình dịch vụ tham quan trải nghiệm nông nghiệp đang được hợp tác xã triển khai thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, du khách. Qua đó, cải thiện thu nhập cho người dân, đồng góp tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

NGỌC QUỐC

Quận Liên Chiểu tổ chức tọa đàm phụ nữ hiện đại với gia đình và xã hội

Ngày 18-10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Liên Chiểu tổ chức gặp mặt và tọa đàm chủ đề “Phụ nữ hiện đại với gia đình và xã hội”, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10). Các cán bộ, hội viên giao lưu, ôn lại truyền thống, đánh giá những kết quả nổi bật trong phong trào phụ nữ Liên Chiểu; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết cân bằng công việc với gia đình và các mối quan hệ xã hội; cách xây dựng hình tượng người phụ nữ hiện đại trong tác

phong, lối sống. Từ đó, kiến tạo thế hệ phụ nữ quận ngày càng có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước. dịp này, Ban tổ chức tặng quà cho nguyên lãnh đạo Hội LHPN quận qua các thời kỳ, thành viên CLB Phụ nữ Liên Chiểu khởi nghiệp; UBND quận tặng giấy khen cho chị Võ Thị Hạnh Dung, Hợp tác xã xanh 43 Foods do đạt giải nhì cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

X.DŨNG

Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên

Ngày 18-10, Thành đoàn tổ chức chương trình “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (20-10-1914 - 20-10-2024). Chương trình gồm các nội dung: báo cáo chuyên đề “Tinh thần Lý Tự Trọng sáng soi cho lý tưởng sống của thế hệ trẻ ngày nay”; tọa đàm “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”, học tập tấm gương sáng

các đoàn viên tiêu biểu như: Võ Thị Sáu, Trần Văn Ôn, Nguyễn Văn Trời, La Văn Cầu, Vũ Chính Lan, Vũ A Đinh... đặc biệt, nêu cao tấm gương Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng và những câu nói nổi tiếng. Qua đó, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, định hướng lý tưởng sống đúng đắn cho thanh niên thời kỳ mới, sản xuất xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

KHÁNH NGÂN

Tin văn

- Ngày 18-10, **Hội Sinh viên thành phố** bế mạc vòng loại bộ môn bóng đá 7 người khu vực miền Trung (thuộc giải Thể thao sinh viên Việt Nam năm 2024). Giải đấu có 8 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Kết quả, đội bóng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đoạt giải nhất; Trường Đại học Duy Tân đoạt giải nhì; Trường Đại học Đông Á đoạt giải ba. Đội bóng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng sẽ đại diện khu vực miền Trung tham gia vòng chung kết môn bóng đá 7 người giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2024. (**NGỌC QUỐC**)
- Ngày 18-10, **Phòng Cảnh sát hình sự**,

Công an thành phố tổng đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Minh (27 tuổi, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về tội “Giết người”. Minh là đối tượng sát hại chị Y.H (23 tuổi, trú huyện Đăk Gleh, tỉnh Kon Tum; tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Liên Chiểu gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Trước đó, lúc 10 giờ ngày 16-10, do mâu thuẫn tình cảm, Minh dùng 2 con dao đâm nhiều lần vào người chị Y.H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng không thành. Sau gần 4 giờ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ, đưa Minh đi cấp cứu, điều trị. (X.D)

